

Số: /CTr-BDT

Cao Bằng, ngày tháng 11 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2021

Thực hiện công văn 2714/UBND-TH ngày 04 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng, V/v xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã giao, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng chương trình công tác trọng tâm theo từng quý trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quý I

Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (nếu có).

Rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và xây dựng kế hoạch đào tạo thuộc Chương trình 135 do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư.

Tổ chức rà soát phân định khu vực xác định xã, thôn vùng dân tộc và miền núi; các xã thuộc khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBNDT (nếu có).

Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đôn đốc và chỉ đạo các huyện thực hiện hoàn thành các nội dung, thanh quyết toán các chính sách, chương trình, dự án, thanh tra, kiểm tra các dự án còn tồn đọng năm 2020 chuyển sang đầu quý I năm 2021 theo quy định như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; Quyết định 2086/QĐ-TTg;

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp và các quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các mục tiêu của các chương trình, chính sách dân tộc

theo kinh phí được phân bổ (nếu có) như: Chương trình 135; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; Quyết định số 1163/QĐ-TTg; Quyết định 771/QĐ-TTg;; Quyết định 1898/QĐ-TTg; Quyết định 498/QĐ-TTg; Quyết định 2085/QĐ-TTg; Đề án “*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025*” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng....

Chỉ đạo tổ chức khảo sát, lựa chọn, xác định nội dung, địa bàn thanh tra các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo kế hoạch đã được duyệt.

Thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ công chức cơ quan Ban và tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo: Tham gia hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2020; Hội nghị tổng kết ngành dân tộc năm 2020; Kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở; Hội đồng nâng lương cơ quan; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; ban hành Quyết định quản lý tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ; Xây dựng kế hoạch đào tạo công chức năm 2021; Thực hiện nâng lương trước thời hạn, theo thời hạn, nâng lương cho công chức đủ điều kiện theo quy định; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo ban và lãnh đạo phòng; Hưởng ứng, phát động phong trào thi đua năm 2021 do Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh phát động....

Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021; Đăng các tin hoạt động của cơ quan kịp thời và các văn bản chỉ đạo liên quan đến chuyên môn lên trang thông tin của Ban.

Thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021 với các đơn vị liên quan.

Tổ chức hội nghị công chức, người lao động Ban Dân tộc năm 2021; Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, báo cáo công tác thi đua.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham mưu triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng trong cơ quan đơn vị và trong lĩnh vực công tác dân tộc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tham gia công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Nắm tình hình dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định và hạn chế tình trạng di cư tự do.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo chương trình kế hoạch và các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và UBND huyện.

Đăng ký cơ quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn năm 2021; Hoàn thiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền công nhận cơ quan đạt văn hóa; Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Xây dựng Kế hoạch chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2021 tiêu chuẩn ISO.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới.

Tổ chức đón xuân Tân Sửu năm 2021, tham gia đón Tết cổ truyền của dân tộc; tham gia chúc Tết các đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, tuyên truyền vận động đồng bào đón tết an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện một số công tác đột xuất khác được UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ.

Những công việc chuyên môn ngành cần tập trung chỉ đạo trong quý:

Rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức rà soát phân định khu vực xác định xã, thôn vùng dân tộc và miền núi; các xã thuộc khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND.

Rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2021 và kế hoạch đào tạo thuộc Chương trình 135 do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư.

Đôn đốc và chỉ đạo các huyện thực hiện hoàn thành các nội dung, thanh quyết toán các chính sách, chương trình, dự án, thanh tra, kiểm tra các dự án còn tồn đọng trong năm 2020 chuyển sang đầu quý I năm 2021 theo quy định như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; Quyết định 2086/QĐ-TTg;

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp và các quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các mục tiêu của các chương trình, chính sách dân tộc theo kinh phí được phân bổ (nếu có) như: Chương trình 135; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; Quyết định số 1163/QĐ-TTg; Quyết định 771/QĐ-TTg; Quyết định 498/QĐ-TTg; Quyết định 2085/QĐ-TTg; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn

2019 - 2025” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng....

Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới.

Tham mưu thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ; xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I năm 2021...

2. Quý II

Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025 (*nếu được cấp kinh phí thực hiện*).

Triển khai đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô thuộc quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch.

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135; Quyết định 498/QĐ-TTg.

Xây dựng 01 kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại một số huyện trong tỉnh.

Tổ chức 01 cuộc thanh tra về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn theo kế hoạch được duyệt; phối hợp đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg; Bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1898/QĐ-TTg. Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cung cấp thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2021 cho người có uy tín.

Triển khai thực hiện Đề án “*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025*” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (nếu có); Đề án “*Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi*” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021. Lựa chọn, xác định xây dựng mô hình điểm thực hiện công tác tuyên

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức và người dân.

Tổ chức công tác kiểm tra, tự kiểm tra về công tác quản lý, chi tiêu, sử dụng kinh phí tài sản công; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong nội bộ cơ quan.

Phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài truyền hình Cao Bằng, trang thông tin điện tử của Ban tổ chức phát thanh, phát hình tuyên truyền Pháp luật, hệ lụy tảo hôn, Hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong thực hiện hôn nhân theo Quyết định 498/QĐ-TTg.

Chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Pháp luật, hệ lụy tảo hôn, Hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong thực hiện hôn nhân theo Quyết định 498/QĐ-TTg bằng các hình thức như: phát thanh, treo băng rôn, tờ rơi....

Công nghệ thông tin: Đăng tải các tin bài hoạt động của cơ quan kịp thời, các văn bản chỉ đạo liên quan đến chuyên môn lên Trang thông tin để các tổ chức và cá nhân khai thác kịp thời và có hiệu quả.

Nắm tình hình dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định và hạn chế tình trạng di cư tự do; đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc.

Tiếp tục tăng cường vai trò của cấp uỷ, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; vận động đồng bào hăng hái phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, khắc phục tư tưởng trông chờ ỉ lại Nhà nước; làm tốt công tác nắm tình hình cơ bản, vấn đề bức xúc và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc.

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực ngành quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt các biện pháp Phòng, chống tham nhũng... trong đội ngũ công chức và người lao động cơ quan.

Thực hiện Chương trình phối kết hợp đã ký kết với các Sở, ngành;

Thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ công chức cơ quan Ban và tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do các sở, ngành, UBND tổ chức.

Đôn đốc các cá nhân, tập thể phòng chuyên môn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; tổ chức sơ kết phong trào thi đua của cơ quan; tham gia tích cực vào hoạt động thi đua của Khối thi đua tham mưu tổng hợp.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới.

Xây dựng các báo cáo: Báo cáo tháng, quý năm 2021; các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan đến lĩnh vực ngành tham mưu quản lý.

Những công việc chuyên môn ngành cần tập trung chỉ đạo trong quý:

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2025 *(nếu được cấp kinh phí thực hiện)*.

Triển khai đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch.

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135; Quyết định 498/QĐ-TTg.

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại một số huyện trong tỉnh. Tổ chức 01 cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn theo kế hoạch được duyệt.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg; Bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1898/QĐ-TTg. tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cung cấp thông tin thời sự 6 tháng đầu năm cho người có uy tín.

Triển khai thực hiện Đề án “*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025*” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021(nếu có); Đề án “*Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi*” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021. Lựa chọn, xác định xây dựng mô hình điểm thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức và người dân.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo chương trình kế hoạch và theo quy định của UBND và của tỉnh.

3. Quý III

Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Triển khai đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg theo kế hoạch.

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135; Quyết định 498/QĐ-TTg.

Tổ chức 01 cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn theo kế hoạch được duyệt; kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chương trình, chính sách: Chính sách người có uy tín; bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg; Bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1898/QĐ-TTg.

Thực hiện đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg; đôn đốc các huyện triển khai đề án; tổ chức các cuộc tuyên truyền trọng điểm và các cuộc thi; Cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình ...cho cơ sở; Cung cấp dịch vụ tuyên truyền khác (Pa nô, tơ rơi, ...)

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện các chương trình, chính sách mà Ban Dân tộc thực hiện quản lý như Chương trình 135; Quyết định 2085/QĐ-TTg; chính sách cấp không một số báo, tạp chí (quyết định 45/QĐ-TTg); Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg)...

Thực hiện phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực ngành quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt các biện pháp Phòng, chống tham nhũng... trong đội ngũ công chức và người lao động cơ quan.

Thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ công chức cơ quan Ban và tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do các sở, ngành, UBĐT tổ chức:

Xây dựng các báo cáo: Báo cáo tháng, quý năm 2021; các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

Những công việc chuyên môn ngành cần tập trung chỉ đạo trong quý:

Triển khai đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại một số huyện trong tỉnh nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Chỉ đạo tổ chức 01 cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn theo kế hoạch được duyệt; kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt dự án đào tạo cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2021; tổ chức tập huấn cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chương trình, chính sách: Chính sách người có uy tín; bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg; Bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1898/QĐ-TTg; Quyết định 1163/QĐ-TTg.

Thực hiện đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg; đôn đốc các huyện triển khai đề án; tổ chức các cuộc tuyên truyền trọng điểm và các cuộc thi; Cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đìnhcho cơ sở; Cung cấp dịch vụ tuyên truyền khác (Pa nô, tơ rơi, ...)

Xây dựng kế hoạch các chương trình, chính sách dân tộc năm 2022.

Hoàn thành các báo cáo: Báo cáo tháng, quý năm 2021; các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

4. Quý IV

Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hoàn thành các nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025 năm 2021 được phê duyệt theo quy định.

Hoàn thành đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg đúng tiến độ theo kế hoạch.

Thực hiện đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo theo quy định.

Hoàn thành dự án đào tạo cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2021; tổ chức tập huấn cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tham mưu thực hiện cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đợt 2 năm 2021; hướng dẫn các huyện hoàn tất thủ tục thanh quyết toán trong năm.

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung công tác thanh tra kiểm tra năm 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Đôn đốc và chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg).....

Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra về công tác quản lý, chi tiêu, sử dụng kinh phí tài sản công; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong nội bộ cơ quan.

Thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ công chức cơ quan Ban và tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do các sở, ngành, UBND tổ chức:

Thực hiện tốt công tác bình xét đánh giá phân loại công chức, công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2021.

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Khảo sát lựa chọn, xác định nội dung, địa bàn thanh tra; xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022

Đôn đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai có hiệu quả một số chương trình, chính sách dân tộc.

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, rà soát các thủ tục hành chính của ngành năm 2022.

Thực hiện đánh giá công chức; tổ chức thực hiện kê khai tài sản các đối tượng thuộc diện phải kê khai.

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thi đua; xét thi đua khen thưởng, sáng kiến giải pháp hữu ích để làm căn cứ đánh giá công chức năm 2021.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo chương trình kế hoạch và các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của UBND và UBND tỉnh.

Những công việc chuyên môn ngành cần tập trung chỉ đạo trong quý:

Hoàn thành các nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025 năm 2021 được phê duyệt theo quy định.

Hoàn thành đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc Lô Lô theo quyết định 2086/QĐ-TTg đúng tiến độ theo kế hoạch.

Thực hiện đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo theo quy định.

Hoàn thành dự án đào tạo cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2021; tổ chức tập huấn cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tham mưu thực hiện cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đợt 2 năm 2021; hướng dẫn các huyện hoàn tất thủ tục thanh quyết toán trong năm.

Chỉ đạo hoàn thành các nội dung công tác thanh tra kiểm tra năm 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Đôn đốc và chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch như: Chương trình 135, Quyết định 2085/QĐ-TTg, Chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 12/2018/QĐ-TTg).....

Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra về công tác quản lý, chi tiêu, sử dụng kinh phí tài sản công; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong nội bộ cơ quan.

Thực hiện tốt công tác bình xét đánh giá phân loại công chức, công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2021.

Khảo sát lựa chọn, xác định nội dung, địa bàn thanh tra; xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022

Đôn đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai có hiệu quả một số chương trình, chính sách dân tộc.

Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2022 theo chức năng nhiệm vụ quản lý của Ban Dân tộc được phân công giao nhiệm vụ.

Thực hiện đánh giá công chức; tổ chức thực hiện kê khai tài sản các đối tượng thuộc diện phải kê khai.

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, rà soát các thủ tục hành chính của ngành năm 2022.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo chương trình kế hoạch và các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của UBND, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

(Có phụ lục số 04 gửi kèm theo bản kế hoạch này)

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021, Ban Dân tộc kính mong nhận được các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- TT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, QT(12).

TRƯỞNG BAN

Bế Văn Hùng

**PHỤ LỤC 4: BIỂU TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021
(Đối với lĩnh vực Công tác Dân tộc)**

STT	Nội dung đề xuất	Đơn vị soạn thảo	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Tháng 1			
1.1	Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
1.2	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
1.3	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
1.4	Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức tốt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
2	Tháng 2			
2.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
2.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
3	Tháng 3			
3.1	Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2021	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
3.2	Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số Lô Lô năm 2021 (Quyết định 2086/QĐ-TTg),...).	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
3.3	Quyết định của UBND tỉnh về đưa ra, thay thế, bổ sung người có uy tín năm 2021	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
3.4	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	
3.5	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 1/2021	

4	Tháng 4			
4.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
4.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
5	Tháng 5			
5.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
5.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
6	Tháng 6			
6.1	Báo cáo công tác dân tộc sơ kết 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
6.2	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
6.3	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 2/2021	
7	Tháng 7			
7.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 3/2021	
7.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 3/2021	
8	Tháng 8			
8.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 3/2021	
8.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 3/2021	
9	Tháng 9			
9.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 3/2021	
9.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 3/2021	

10	Tháng 10			
10.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	
10.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	
11	Tháng 11			
11.1	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	
11.2	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	
12	Tháng 12			
12.1	Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	
12.2	Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	
12.3	Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK	Ban Dân tộc	Quý 4/2021	